



ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานด้านการประปาหมู่บ้าน ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ด้วย เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานด้านการประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามราคากลางกองช่าง และแบบแปลนเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เลขที่ 1/2553 และตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2553 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 ที่แนบท้ายประกาศนี้

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,097,000.- บาท ซึ่งการลงนามในสัญญาจ้างจะกระทำได้อต่อเมื่อ “เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา” ได้รับการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงานงบประมาณแล้ว เท่านั้น โดย “เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา” สามารถยกเลิกการจ้างได้หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงานงบประมาณ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านี้
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. โดยมาพร้อมกัน ณ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างเทศบาลจะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดก่อสร้างดีแล้ว เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาโดยตรง ณ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 17 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553 หรือยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอวิเศษชัยชาญ ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

และกำหนดเปิดซองซองราคา วันที่ 31 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอวิเศษชัยชาญ
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารซองราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาทได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาล
ตำบลไผ่คำพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 035-864309

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

(นางนวลศรี เต็มยอด)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่คำพัฒนา